

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 10-16 เมษายน 2564

รัฐบาลแคนาดาออกระเบียบเร่งรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ

จากสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 ที่ระบาดทั่วโลก ได้ทำให้การเคลื่อนย้ายประชากรในแง่ของการเดินทางท่องเที่ยว แรงงานต่างชาติ และรวมถึงการย้ายถิ่นฐานเข้าแคนาดาเป็นไปด้วยความยากลำบาก จนรัฐบาลเองและหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักชัดว่า แรงงานและผู้อพยพย้ายถิ่นข้ามชาติมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแคนาดาในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และงานบริการมากมาย

วานนี้ (14 เม.ย.) นาย Marco Mendicino รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) แคนาดา เผยถึง ความคืบหน้าโครงการเปิดรับผู้อพยพต่างชาติ (New Immigrants) แบบทันทีจำนวน 90,000 รายหลังจากที่ได้เคยเกริ่นไว้เมื่อปีที่ผ่านๆ มา เพื่อให้ผู้อพยพต่างชาติสามารถสมัครและรับสิทธิ์เป็นผู้พำนักถาวร (Permanent Resident) ในแคนาดาได้ภายในปีนี้ โดยทางการจะเริ่มเปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. ถึง 5 พ.ย. 2564 และแยกตามสัดส่วนของผู้สมัครที่มีเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้

- ผู้ทำงานสาขาคุณวุฒิสูง จำนวน 20,000 ราย และมีประสบการณ์ทำงานในแคนาดาอย่างน้อย 1 ปี
- ผู้ทำงานสาขาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นหลากหลายสาขา จำนวน 30,000 ราย เช่น สาขาคุณวุฒิสูงอายุ การผลิตอาหาร บริการอาหาร เป็นต้น และมีประสบการณ์ทำงานในแคนาดาอย่างน้อย 1 ปี
- นักศึกษาต่างชาติจบใหม่ ซึ่งจบการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (Post-Secondary) ขึ้นไป จากสถาบันที่รับรองในแคนาดาไม่เกิน 4 ปีย้อนหลัง (สำเร็จการศึกษาหลังจากปี 2017) จำนวน 40,000 ราย



นโยบายการเร่งเปิดผู้อพยพต่างชาติล่าสุดนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการกระตุ้นเพิ่มจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นเข้าแคนาดาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้ที่ 1.2 ล้านคนภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ยอดผู้อพยพต่างชาติที่รัฐบาลตั้งไว้ในปี 2564 อยู่ที่ 401,000 ราย แต่ทว่า มาตรการปิดพรมแดนประเทศในปี 2563 จากวิกฤต COVID-19 ทำให้จำนวนผู้อพยพเข้าแคนาดาลดต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้พอสมควร

ด้านนาย Goldy Hyder ประธานสภาธุรกิจแคนาดา กล่าวถึงโอกาสสำหรับแรงงานต่างชาติ ซึ่งถือเป็นกำลังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประเทศที่สำคัญ จะสามารถพำนักและรับสิทธิ์การคุ้มครองและดูแลในแคนาดาได้อย่างถาวร นอกจากนั้น ยังสามารถมีสิทธิ์กู้เงินเพื่อซื้อที่พักอาศัย จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาในอัตราชาวท้องถิ่น รวมไปถึงเปิดกิจการธุรกิจได้อย่างเสรีเต็มที่

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่น ๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre, Vancouver
1009-1166 Alberni Street
Vancouver BC V6E 3Z3 Canada

Phone: +1 604 687 6400
Fax: +1 604 683 6775
Email: vancouver@thaitrade.ca

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 10-16 เมษายน 2564

ประเด็นเรื่องการเปิดรับแรงงานและผู้อพยพต่างชาติ เนื่องจากประเทศแคนาดามีอัตราการเกิดของประชากรต่ำ และประชากรของประเทศเกือบ 9 ล้านคน (จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 38.44 ล้านคน) อยู่ในวัยเบบี้บูมเมอร์และกำลังจะเกษียณอายุทำงานในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งหากรัฐขาดการเปิดรับแรงงานต่างชาติแล้ว ก็ย่อมเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจแคนาดาในอนาคต โดยแนวทางเปิดรับผู้อพยพมากขึ้นหวังที่จะช่วยให้ประเทศสามารถรักษาขนาดของประชากรและเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้ต่อไป

ที่มาของบทความ <https://www.cbc.ca/news/politics/pathway-permanent-residency-essential-workers-1.5987171>

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ แคนาดาจัดเป็นประเทศที่มีการเปิดรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และผู้ลี้ภัยเข้ามาเป็นจำนวนมากอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะด้วยความเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติที่ช่วยให้ลดความรู้สึกแปลกแยกในสังคม ตลอดจนสวัสดิการเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขที่ชาวแคนาดาส่วนมากจะสามารถเข้าถึงได้จากขบวนการเปิดรับแรงงานชาติที่ออกมาล่าสุด โดยเบื้องต้นจะเอื้อต่อผู้สมัครที่พำนักอยู่ในแคนาดาอยู่แล้ว แต่หากวัดตามสัดส่วนจำนวนมาก ก็ยังอิงจากการย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างชาติทั่วโลกเป็นหลัก ซึ่งมองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานไทยที่มีทักษะต่างๆ สามารถไปทำงานและอาศัยในแคนาดาได้ ขณะเดียวกันแรงงานเหล่านั้นจำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสในระดับสื่อสารได้ดีก่อนยื่นใบสมัครเช่นกัน นอกจากนี้ยังเห็นโอกาสการขยายตัวการค้าที่มีความต้องการสินค้าต่างๆ ทั้งในส่วนสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ